

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh Năm 2020

Họ và tên: **TRẦN QUANG HIỂN**

Ngày sinh: 21/8/1968

Đơn vị, Chức vụ công tác: Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra huyện;

Đơn vị công tác: Thanh tra huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai.

Sinh hoạt tại Chi bộ: Tư pháp

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số: 1614 – QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp” trong năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:

1 - Về thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Là một đảng viên, công chức tôi luôn xác định và đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Sâu sát với cuộc sống của người nhân dân, thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng ý kiến và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Giữ vững đạo đức, phẩm chất người đảng viên, công chức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Thật thà, ngay thẳng, không che giấu khuyết điểm, sai lầm. Khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không kiêu ngạo; không lên mặt ra lệnh ra oai.

Luôn chăm lo đến đời sống quần chúng. Thực hiện công tác dân vận: nói cho dân nghe, dân hiểu, làm cho dân tin. Hòa mình với dân, lắng nghe tiếp thu ý kiến; kiên trì giải thích cho dân hiểu trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình.

Thực hiện những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng: xây đi đôi với chống, tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời; nói đi đôi với làm, nêu gương sáng về đạo đức; đấu

tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Thực hiện tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sửa chữa những khuyết điểm, khắc phục hạn chế để thực hiện công tác đạt hiệu quả cao.

2 – Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

*** Vai trò là Bí thư Chi bộ**

- Với chức trách và nhiệm vụ giao, bản thân là Bí thư Chi bộ đã cùng với phó Bí thư, Chi ủy viên trong chi bộ; thường xuyên, kịp thời quan tâm chỉ đạo và phổ biến đến đảng viên, công chức, viên chức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, công chức, viên chức được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Quy định số: 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về *những điều đảng viên không được làm*; quán triệt đối với cán bộ lãnh đạo về Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư *“về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”*.

- Cùng với Chi ủy xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 theo sát với chủ đề; đồng thời triển khai đến đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản kế hoạch cá nhân năm 2020.

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết TW4 (khóa XII), Không vi phạm 27 biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” mà Nghị Quyết đề ra. Chấp hành nghiêm túc Quy định số: 08 – QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

*** Vai trò là Chánh Thanh tra huyện**

- Với chức trách nhiệm vụ giao là Chánh thanh tra huyện, bản thân tôi luôn nhận thức là người đứng đầu trong đơn vị nên tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong. Chấp hành nghiêm túc nội qui, qui chế cơ quan.

- Trực tiếp lãnh đạo đơn vị thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2020 và các nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch UBND huyện giao.

- Lĩnh vực xét khiếu tố: Chỉ đạo công chức trong đơn vị, phân công nhiệm vụ, kiểm tra xác minh giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân khi được UBND huyện giao. Trực tiếp theo dõi tham mưu UBND huyện báo cáo tổng hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

- Về xử lý sau thanh tra: Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kịp thời, đảm bảo đúng kế hoạch đã xây dựng; rà soát các vụ việc tồn đọng có kế hoạch xử lý dứt điểm. Chủ động tham mưu UBND huyện xử lý kịp thời những vụ việc theo thẩm quyền. Kịp thời thu hồi tiền sai phạm nộp vào ngân sách nhà nước.

- Chấp hành nghiêm túc, không vi phạm 5 điều kỷ luật của ngành đề ra. Luôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức trong đơn vị để kịp thời chấn chỉnh thiếu sót.

- Đề cao vai trò phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số: 10/CT-TTg ngày 20/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ *“về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”*. Thực hiện phong trào *“thi đua thực hiện văn hóa công sở”*

3 – Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020.

- Bản thân cần tích cực tự nghiên cứu, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ; đôn đốc nhắc nhở đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách, qui định của đảng, pháp luật Nhà nước; nội qui, qui chế ở cơ quan; tích cực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh của người đảng viên, công chức.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát huy tính tích cực, chủ động tham gia các hoạt động phong trào đầy đủ.

- Chỉ đạo công chức đơn vị triển khai nhiệm vụ từng vụ việc phải đúng thời gian và kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước.

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai việc “*học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020*” trong toàn chi bộ, các cơ quan và các tổ chức đoàn thể, nêu gương học tập những điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong đảng viên, đoàn viên.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ



Chu Sỹ Tuấn

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Trần Quang Hiến